



ประกาศสถานีตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และและประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒(๒) ชื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยความโปร่งใส ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยมีชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่สันทิมนุชยชน มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึง สังคม และข้อ ๒(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ร่วมมือ ร่วมใจ และ เสียสละในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ประกอบกับ แผนการ ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดกิจกรรม ปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทย ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) การรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึง กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ในฐานะ เป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการ ให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. ข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามจะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามทันที

๕. สถานีตำรวจนครบาลโคกครามคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๖. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่สถานีตำรวจนครบาลโคกครามเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ประภาส แก้วฉืด)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

สถานีตำรวจนครบาลโคกครามมีนโยบายไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ครอบคลุมถึงข้าราชการตำรวจทุกนายทุกสายปฏิบัติงานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม โดยห้ามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นการกระทำของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม หรือกับบุคคลใด ทั้งสิ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือการกระทำผิดที่นำไปในทางคอร์รัปชัน

๑. วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตจำนงของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง

๑. กำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการคอร์รัปชัน
๒. กำหนดกระบวนการสอบทานและกำกับติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
๓. สนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย

๒. ขอบเขต

๑. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติ รวมถึงอาสาสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน รวมไปถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ทั้งหมด

๒. สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติ รวมถึงอาสาสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน รวมไปถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลโคกครามปฏิบัติตามนโยบายนี้

๓. คำนิยาม

การติดสินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ การสัญญา หรือการมอบ รวมทั้งการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อมเพื่อให้อำนวยความสะดวกหรือเพื่อรักษา หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีโดยมีการมอบให้กับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม โดยเฉพาะหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การเรียกร้อง การให้ หรือการรับ ซึ่งทรัพย์สิน เงิน ทอง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมหรือการกระทำผิดที่นำไปในทางคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจเว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทรัพย์สิน ให้หมายรวมถึงทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือหรือครองครองเอาไว้ได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ่น

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น หรือ เจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เช่น เวลา เงิน ทรัพย์สิน หรือบุคลากร โดยสมัครใจแก่องค์กร หรือบุคคลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล โดยไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์

สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่นักเพื่ออัยาศัยไมตรีที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสนหาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมีใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ ความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง โอกาสทางธุรกิจ ข้อเสนอการจ้างงาน เป็นต้น

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

สถานีตำรวจนครบาลโคกครามได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชัน ไม่ให้เกิดขึ้นในสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายในสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานต่อคณะกรรมการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามว่ามีการกระทำ

การให้สินบนและการคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม คณะกรรมการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ พิจารณานโยบายต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชันที่ได้รับมอบหมายกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้มีความเหมาะสมกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เพื่อพิจารณาอนุมัติ สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งรับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนให้สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการ รวมถึงกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอเหมาะสม

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานทุกสายงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สื่อสารกับบุคลากรในสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการสืบข้อเท็จจริงเรื่องการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยสามารถมอบหมายงานให้กับคณะผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบข้อเท็จจริงได้

ผู้บริหาร(หัวหน้างาน) มีหน้าที่รับผิดชอบทำความเข้าใจและมั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ โดยได้รับการอบรมอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอ

เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือโดยผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ทันที

๕. แผนงานในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม กำหนดให้ผู้บริหารในแต่ละสายงานของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามร่วมกันปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความเสี่ยงที่การคอร์รัปชันอาจเกิดขึ้นในสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ตาม “แนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสำหรับสถานีตำรวจนครบาล” และรายงานให้คณะกรรมการของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุก ๖ เดือน

๖. ข้อกำหนดในการนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติ

การสื่อสาร สถานีตำรวจนครบาลโคกครามจัดให้มีการนำนโยบายฉบับนี้ไปประกาศที่บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ใน Website ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

ผู้นำ คณะกรรมการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามจะพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปวางแผนงานเพื่อใช้ในทางปฏิบัติในทุกส่วนงานของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

การลงบันทึกและการตรวจสอบทางการเงิน ฝ่ายการเงินมีหน้าที่กำหนดรหัสบัญชีเฉพาะและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการในขอบเขตและแนวทางปฏิบัติข้างต้น โดยแยกเก็บไว้ในแฟ้มงานต่างหากเพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบ นอกจากนี้ สถานีตำรวจนครบาลโคกครามมีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาและรักษากลไกในการรายงานทางการเงินที่มีความเหมาะสมโดยมีความถูกต้องและโปร่งใส รวมทั้งกลไกภายในเพื่อติดตามดูแลและควบคุมระบบการรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับยอมรับตามสากล

ทรัพยากรบุคคล สถานีตำรวจนครบาลโคกครามจัดให้มีการนำนโยบายฉบับนี้มาใช้ในการบริหารงานบุคลากรซึ่งรวมถึงการ พิจารณาความดีความชอบ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การเสนอเลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้งโยกย้าย และบทลงโทษ โดยการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะต้องไม่มีข้าราชการตำรวจรายใดที่จะถูกลดขั้นลงโทษหรือได้รับผลกระทบในทางลบจากการปฏิเสธการรับสินบน แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้สถานีตำรวจนครบาลโคกครามถูกวิจารณ์ในเชิงลบไปก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากหัวหน้าสายงานและเจ้าหน้าที่ในสายงานใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะต้องได้รับโทษตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี

การติดตามดูแลและทบทวน สถานีตำรวจนครบาลโคกครามมีนโยบายสอบภายในดำเนินการติดตามดูแลและทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของแผนงานการตรวจสอบเป็นระยะและดำเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีการรายงานผลการตรวจสอบและการทบทวนแผนงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามเป็นประจำทุกปีและในกรณีเร่งด่วน เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบต้องรับรายงาน

ต่อคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องทันที ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินความเพียงพอของแผนงานการตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบไว้ในให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

การแสดงข้อกังวลและการแนะนำแนวทาง สถานีตำรวจนครบาลโคกครามเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทางผู้รับความเห็นที่ตั้งไว้หน้าสำนักงานของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม และ Email ใน Website ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม โดยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็น และแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การฝึกอบรม สถานีตำรวจนครบาลโคกครามจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

การจัดการและความรับผิดชอบ หัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบและพิจารณามอบหมาย ในการดูแลให้เกิดการนำแผนงานไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน

๗. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงถือเป็นรากฐานของมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ดังนั้น หัวหน้างานทุกสายงานจะต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการทำงานของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามมีความเสี่ยงจากการรับ-ให้สินบนและการคอร์รัปชันได้อย่างไร เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว งานธุรการของแต่ละฝ่ายจะต้องประเมินความเสี่ยงจากการรับ-ให้สินบนและการคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๘. การควบคุม

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี การจัดเก็บข้อมูลรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้

ระบบการควบคุมภายในจะประกอบด้วย การควบคุมทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม อาจต้องเผชิญเป็นพิเศษ

การควบคุมทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๔ การสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การว่าจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และการลงโทษทางวินัยการมอบอำนาจและการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม การบันทึกและการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องและเป็นจริง

๙. การจัดเก็บรักษาข้อมูล

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

การเบิกค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบรวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือทำการตกแต่งบัญชี รวมทั้งจะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงินเพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

๑๐. แนวทางปฏิบัติ

บททั่วไปสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อมและมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันและประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้ / รับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของคู่ค้าต่าง ๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

การคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ที่แจ้ง หรือให้ความร่วมมือในการรายงานเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชนข้อกำหนดในการดำเนินการ

การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม บริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ (เช่น ให้ความรู้หรือสละเวลา) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม โดยไม่ได้มุ่งหวังผลเป็นการตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

การให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม กำหนดให้ การให้ มอบหรือรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม มีมาตรการ ในการดำเนินการดังนี้

ไม่เรียกร้อย หรือร้องขอสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลอื่น ที่มีหน้าที่หรือคู่ค้าเกี่ยวข้องกับ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกระทำดังกล่าวสถานีตำรวจนครบาลโคกครามถือว่าการใช้อำนาจหน้าที่ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เสียหาย

ไม่รับ ไม่ให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้สถานีตำรวจนครบาลโคกครามอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ต่อสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ไม่ว่าจะกระทำเพื่อตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อพึงพิจารณา ดังนี้

การรับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด กระทำได้เฉพาะในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติแก่กันโดยพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมกับโอกาส บุคคล และตำแหน่งหน้าที่ของผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม

สถานีตำรวจนครบาลโคกครามและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคู่ค้า

สถานีตำรวจนครบาลโคกครามจะแจ้งและสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม มีอำนาจในการควบคุมปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

ห้ามข้าราชการตำรวจว่าจ้างหรือตัวกลางทางธุรกิจใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า / ให้บริการและผู้รับเหมา(คู่ค้า) สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง / บริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้า / ให้บริการและรับเหมาด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้า / ให้บริการและผู้รับเหมา(คู่ค้า)รับทราบนโยบายฉบับนี้ และสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม สงวนที่จะบอกยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหากพบว่า ผู้ว่าจ้างจัดว่าจ้าง / ให้บริการและผู้รับเหมากระทำการคอร์รัปชันหรือให้สินบน

การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ สถานีตำรวจนครบาลโคกครามต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาจากหน่วยภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามและการติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดนั้น จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ และถูกต้อง ทั้งนี้ สถานีตำรวจนครบาลโคกครามต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

จัดจ้างของภาครัฐรวมทั้งกฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีความพยายามในการมีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของภาครัฐรวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับซึ่งออกโดยสำนักคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(คู่ค้าภายนอก) สถานีตำรวจนครบาลโคกครามห้ามไม่ให้การติดสินบนหรือเงินสนับสนุนในการดำเนินการทางการค้าทุกชนิดซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือซึ่งเกิดขึ้นผ่านบุคคลที่สาม ตัวแทนผู้แทนที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลางซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสถานีตำรวจนครบาลโคกครามโดยตรง ทั้งนี้หากมีรายการที่เข้าข่ายหรือมีลักษณะคล้ายเงินสนับสนุน รายการดังกล่าวต้องดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อทั่วไปเพื่อให้สามารถแสดงความโปร่งใสในการใช้เงินดังกล่าวได้

การอบรมและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกครามทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ ของการให้สินบน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านนโยบายจากเว็บไซต์ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะแจ้งให้ข้าราชการตำรวจทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ ตัวแทน ตัวกลางคู่ค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า / ให้บริการและผู้รับเหมาของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม รับทราบนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทนตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบตั้งแต่เริ่มและเสร็จสิ้นภารกิจนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า / ให้บริการและผู้รับเหมา ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

กรณีมีข้อสงสัย

หากเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใดเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน หรือกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัย ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง

บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม รวมถึงบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบหรือสงสัยว่ามี ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้กระทำการในนามสถานีตำรวจนครบาลโคกครามได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน หรือมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๔ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

การรายงานการพบเห็นการให้สินบนและคอร์รัปชัน

หากข้าราชการตำรวจมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่า ข้าราชการตำรวจหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที เมื่อสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ได้รับการรายงานแล้ว จะดำเนินการอย่างจริงจัง และจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับผู้ที่ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ให้ความมั่นใจกับข้าราชการตำรวจว่าจะไม่มีข้าราชการตำรวจคนใดต้องถูกเปลี่ยนตำแหน่ง ลงโทษหรือผลกระทบใด ๆ จากการปฏิเสธการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้สถานีตำรวจนครบาลโคกครามถูกดูหมิ่น หรือพลาดโอกาสทางการติดต่อคู่ค้า ทั้งนี้ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เชื่อว่านโยบายต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวข้าราชการตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ หาก ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว สาเหตุจากการปฏิเสธการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยทันทีหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางกรรณการรายงานตามนโยบายฉบับนี้

ช่องทางกรรณการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ได้กำหนดช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการให้สินบนและการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ รวมถึงแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ โทร ๐๒-๕๐๙-๐๕๔๒ (งานอำนวยการ) ๐๒-๕๐๙-๐๓๗๗ (ห้องวิทยุ)

แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เลขที่ ๗๗๗ แขวงนวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐

ส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Email ของคณะกรรมการตรวจสอบ DIV๒KhokKram@gmail.com

ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ www.jcoms.police.go.th



ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามเป็นคราวๆ ไป หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำตามที่ได้ถูกกล่าวหา

หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการให้สินบนและการคอร์รัปชันจริง ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจนครแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ รวมถึงหากการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของสำนักงานตำรวจนครแห่งชาติ คำตัดสินของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะรายงานหน่วยเหนือขึ้นไปเพื่อดำเนินการ

ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากสถานีตำรวจนครบาลโคกครามพบมีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ โดยบุคคลนั้นเป็นข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ แต่กรณีบุคคลนั้น เป็นบุคคลภายนอก และสถานีตำรวจนครบาลโคกครามได้รับความเสียหาย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ชัดแย้งนโยบายในการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อกองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

กระบวนการลงโทษ

สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่ามี การกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงการดำเนินการตามกฎหมาย การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ / หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า / ให้บริการ หรือผู้รับเหมาใดๆ (คู่ค้า) ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้

การสอบทานและกำกับติดตาม

ฝ่ายบริหารของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จะต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม พิจารณานุมัติหากมี

การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับและติดตามการนำนโยบาย นี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ทั้งนี้หาหรือผลการตรวจร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายและคู่มืออื่น ๆ ดังนี้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หมวด ๖ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๒๐๑

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ เรื่อง การปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๔